

**สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ
ในวันจันทร์ที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร**

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๔๕/๒๓๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายดนุชา พิชยนันท์) เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้มีผู้แทนกรมอนามัยประกอบด้วย กองแผนงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสำนักอนามัยผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมฯ ขอสรุปผลการประชุมฯ ดังนี้

ประเด็น/สาระสำคัญ	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
๑. (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นำเข้าเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งสำนักงบประมาณได้กำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ และกรอบยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ จากแนวทาง/ประเด็นการพัฒนาของ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้หน่วยงานจัดทำโครงการรองรับประเด็นดังกล่าว และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ต่อไป ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หากมีความจำเป็นในการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งหน่วยงานยังไม่มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ ให้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนภายใต้กระบวนการและขั้นตอนการของบกลางรัฐบาล หรือ พรบ. เงินกู้	มติที่ประชุม : รับทราบ
๒. เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ ๓ ประการ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ และ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) โดยกำหนดให้หน่วยงานเจ้าภาพและที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ให้เกิดรูปธรรม และกำหนดให้แผนขับเคลื่อนฯ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปประเทศ	มติที่ประชุม : รับทราบ
๓. (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ ๑) ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมเข้มเพราะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น (ตชว. : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร ร้อยละ ๕๐) ๒) จำนวน	มติที่ประชุม : รับทราบและมอบหมายให้กรม/หน่วยงานเจ้าภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผน

<p>ชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น (ตชว. : อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ambulatory care sensitive condition : ACSC) ลดลง ๓) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น (ตชว. : การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ อันดับที่ ๑ ใน ๒๕) ๔) การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง (ตชว.: ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ) และ ๕) ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น (ตชว. : สัดส่วนประชาชนที่มีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ร้อยละของประชากรทั้งหมด) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕) ซึ่งมีกิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) ๕ กิจกรรม โดยกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรม/หน่วยงานเป็นเจ้าภาพในการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๓.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ โดยกรมควบคุมโรค และกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ร่วมเป็นเจ้าภาพ</p> <p>๓.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข และสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมเป็นเจ้าภาพ</p> <p>๓.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริหารการรักษายาที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม โดยกรมอนามัย กองบริหารการสาธารณสุข และสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมเป็นเจ้าภาพ</p> <p>๓.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการเป็นธรรม ทัวถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง โดยสำนักงานหลักสุขภาพแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพร่วมกับกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>๓.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกองตรวจราชการ ร่วมเป็นเจ้าภาพ</p>	<p>ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทาง e-mail : nscr@nesdc.go.th ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔</p>
--	--

ผู้สรุปรายงานการประชุม : ๑) น.ส.ปิยะฉัตร พันทาส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๒) น.ส.พรพิมล บุญญา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสรุปรายงานการประชุม : นางวิมล บ้านพวน รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ